



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกา
เทศบาลตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปี 2561 ช่วงที่ 1 (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561)



งานแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล

โทร. 075-374832 ต่อ 103

www.lansakacity.go.th



บทนำ

สรุปรายงาน "การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ช่วงที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เสนอต่อ ผู้บริหารเทศบาล
ที่มา

เนื่องจากกฎหมายหลาย ๆ ฉบับ ส่งผลให้ท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม องค์กรท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินงานไปตามเป้าหมาย จึงต้องมีการกำหนดแผนที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชีวิตความสำเร็จของแผน

การวางแผน เป็นการพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการทางสติปัญญาในการพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติ มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้ การคาดคะเนอย่างใช้ดุลพินิจ กล่าวได้ว่า การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา และแผนมีประโยชน์ในการทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย ประหยัดและลดความไม่แน่นอน ใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขัน ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี

แต่ไม่ว่าท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาที่ดีอย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถบังคับซึ่งถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถบอกความสำเร็จได้ ระบบติดตาม จึงเป็นเครื่องมือช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และระบบประเมินผล จะคอยเป็นตัวบังคับซึ่งว่าผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขต หรือยกเลิกการดำเนินงาน

ระบบติดตามและประเมินผล ไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมดระบบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดำเนินการ จึงเป็นเหมือนบทเริ่มต้นที่ส่งผลต่อการบริหารแผนและจะส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน การติดตามจะเริ่มจากการได้รับทรัพยากรไปเพื่อดำเนินงานโดยจะมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา และการติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน

/เมื่อเทียบกับ...